

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวแคบ, รอดูสัญญาดอกเบี้ยเฟด-มาตรการศก.สหรัฐ

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยอยู่ในช่วงพักตัวหลังจากที่แข็งค่ามามาก ในช่วงต้นสัปดาห์ ขณะที่นักลงทุนยังติดตามสัญญาดอกเบี้ยสหรัฐ และการดำเนินมาตรการเศรษฐกิจของสหรัฐต่อไป

\*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 34.55 และแนวรับที่ 34.65

\*ดอลลาร์/เยนขยับขึ้นจากจุดต่ำสุดรอบ 4 เดือน ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย แต่ดอลลาร์อาจจะได้รับแรงกดดันในช่วงนี้ จากปัญหาของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ในการผลักดันร่างกฎหมายประกันสุขภาพ

\*ตลาดหุ้นทั่วโลกได้รับแรงกดดันจากกระแสการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงในสัปดาห์นี้ และปัจจัยนี้ส่งผลต่อดอลลาร์/เยน เนื่องจากนักลงทุนมักจะซื้อเยน ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย

\*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 99.824 ในช่วงเช้าวันนี้ แข็งค่าขึ้นจาก 99.677 ในช่วงท้ายวานนี้ โดยดัชนีดอลลาร์เพิ่งร่วงลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 7 สัปดาห์ที่ 99.457 เมื่อวานนี้

\*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันในสัปดาห์นี้ ขณะที่นักลงทุนตั้งข้อสงสัยว่า ประธานาธิบดี ทรัมป์จะมีความสามารถมากพอหรือไม่ ในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ

\*การตั้งข้อสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง และส่งผลต่ตลาดหุ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐร่วงลงด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อดอลลาร์

\*นักลงทุนในตลาดการเงินมุ่งความสนใจไปยังประเด็นที่ว่า นายทรัมป์จะสามารถรวบรวมเสียงโหวตได้มากพอหรือไม่ ในวันพฤหัสบดีนี้ ในการผลักดันร่างกฎหมายยกเลิกโอบามาแคร์ (กฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา)

\*นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขาดีลลัส กล่าวในการให้สัมภาษณ์ต่อรอยเตอร์เมื่อวานนี้ว่า เนื่องจากสหรัฐใกล้เข้าสู่ภาวะการจ้างงานเต็มที่ และอัตราเงินเฟ้อสหรัฐเข้าใกล้ระดับ 2% เฟดจึงควรที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ และควรวางแผนสำหรับการปรับลดขนาดงบดุลลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

\*แต่นายแคปแลน กล่าวย้ำว่า เฟดไม่มีความรีบร้อนในการดำเนินการทั้งสองเรื่องนี้ โดยนายแคปแลนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง ในคณะกรรมการกำหนดนโยบายของเฟด(FOMC) ในปีนี้

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 51.32 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 6.04 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 6.43 พันล้านบาท

\*09.39 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.604/617 จาก 34.586 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.304/336 จาก 37.391 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.44/48 จาก 111.14 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0784/85 จาก 1.0795 เมื่อวาน

"ตลาดยังรอฟังคอมเมนต์จากเฟดหลายๆ คน ที่ทยอยออกมาสัปดาห์นี้ แล้วเรื่องกฎหมายเฮลธ์แคร์ของสหรัฐ ที่จะผ่านสภาหรือเปล่า ภาพรวมช่วงนี้คงจะพักตัวหลังจากที่แข็งมาเยอะ" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้